

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ 2551 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

มติเห็นชอบตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

1. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลเป็นรูปเล่ม ตามแบบรายงานของระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ แต่ให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายพร้อมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่ทำการประมวลผลข้อมูลแล้ว แนบบุขรายงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนรับทราบตามลำดับ

2. เห็นควรให้มีการจัดทำแบบฟอร์ม และคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2551 และ 2552 โดยปรับปรุงจากแบบฟอร์มและคู่มือเดิมที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำชุดก่อนเคยมีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กลุ่ม องค์กรชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำรวมทั้ง ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ดำเนินการ โครงการจากงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดำเนินงาน ระยะระหว่างดำเนินงาน และระยะเสร็จสิ้นโครงการ หรือเรียกว่า แบบ ทต1/ร โดยให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอการติดตามและประเมินรอบเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3. เห็นควรให้มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน และประมวลผลปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หากเป็นไปได้เห็นควรให้มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนปีละ 2 ครั้ง

4. เห็นควรให้มีการใช้แบบรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ หรือเรียกว่า แบบ ทต.2/ค ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำชุดก่อน เคยมีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแบบติดตามและประเมินผลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์/ สิ่งของเครื่องใช้ และการรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ของหมู่บ้านหรือหน่วยงานอื่นๆ เสมือนเป็นการบันทึกบัญชีคุมพัสดุ อุปกรณ์ทั่วไป ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในปีต่อไป โดยลดความฟุ่มเฟือย

5. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ดำเนินการตรวจสอบฎีกา เมื่อสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งมอบฎีกาให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการบันทึกผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำรายเดือน และให้รายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้ว หรือรายงานผลโครงการจากการบันทึกผ่านระบบสารสนเทศฯ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำรับทราบเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส (๑ เดือนต่อ ๑ ครั้ง) รวม ๔ ไตรมาส เพื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ จักได้รับทราบข้อมูลและทำการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยลงตรวจสอบ ณ พื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง

6. เห็นควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะมีกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

มติเห็นชอบตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

7. การติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ผลการตรวจติดตามทั้ง 10 หมู่บ้าน พบว่า โดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีเงินคงค้างบัญชีไว้ โดยไม่ได้ไปดำเนินการใดๆ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ถูกต้อง หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงเห็นควรมีการจัดประชุมทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ควรมีการติดตามประเมินผลปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ควรมีการบันทึกของคณะกรรมการในการให้ความเห็นต่อการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ควรมีรูปถ่าย วัน เดือน ปี ที่ได้ทำกิจกรรมสงเคราะห์ จัดทำบัญชีคุมงบประมาณ มีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบการใช้งบประมาณ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ มีการบันทึกของคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณ และควรมีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยสำรวจความต้องการของประชาชน

8. การติดตามและประเมินผล โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานของสินค้า ปรับปรุงเทคนิควิธีการ กระบวนการผลิต เพิ่มเติม ควรให้กลุ่มอาชีพมีการวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสมของแต่ละกลุ่มอาชีพ และพัฒนาปรับปรุง สถานที่แสดงสินค้า ในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งหาช่องทางในการขยายแนวทางการขายสินค้าให้กว้างขึ้น

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเชิงบูรณาการและศึกษาดูงาน สร้างวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่มแกนนำท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำประจำปี 2551 การศึกษาดูงานควรจะมีการนำข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชุมชนของตำบลเวียงพางคำให้มากที่สุด ดังนั้น สถานที่ที่จะศึกษาดูงานควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการกิจหรือโครงการที่เทศบาลจะดำเนินการในปีนั้น ทั้งนี้ เมื่อมีการศึกษาดูงานเสร็จสิ้นแล้ว ควรจะนำผู้ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงเขียนแผนงานกิจกรรมที่ได้ศึกษาดูงานมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ และกำหนดเป้าหมายในการศึกษาดูงานให้เหมาะสมที่จะนำมาจัดทำแผน

10. โครงการจัดทำบ่อดักไขมันครัวเรือน รัศมีสิ่งแวดล้อม ควรมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำ โดยใช้ขนาดที่ใหญ่พอเหมาะสม และควรปรับปรุงกรณีที่มีน้ำไหลช้า เนื่องจากมีหินอุดตันมาก นอกจากนี้ จากการตรวจติดตาม พบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจการติดอุปกรณ์ดักไขมัน จึงควรที่จะมีการอบรมประชาชนให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการติดบ่อไขมันให้มากกว่าเดิม

ลงชื่อ

(นายสายยุทธ สัมพันธ์สิทธิ์)

อาจารย์โรงเรียนบ้านป่าเหมือด/

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ